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รายงานการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 

คร้ังท่ี 6/๒๕๖4 

วันพุธท่ี 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เปนตนไป 

ณ หองประชุมสะลวง ช้ัน 2 อาคารอํานวยการและบรหิารกลาง 

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม ศูนยแมรมิ 
----------------------------------- 

 

ผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

2. นายยงยุทธ แสนใจพรหม กรรมการและ 

   รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

3. อาจารยกติตนิันท หอมฟุง กรรมการ 

4. อาจารยวชิรนนท แกวตาป กรรมการ 

5. อาจารย ดร.สุดารัตน แสงแกว กรรมการ 

6. อาจารย ดร.กันยารัตน รนิศรี  กรรมการ 

7. อาจารยพัฒนนิทร ศุขโรจน  กรรมการ   

8. ผูชวยศาสตราจารยชัยรัตน นทปีระสทิธพิร  กรรมการ 

9. อาจารยตุลยนุสรญ สุภาษา กรรมการ 

10. อาจารย ดร.กมล สนทิธรรม กรรมการ 

11. อาจารย ดร.กฤต พันธุปญญา กรรมการ 

12. วาที่รอยตรอีานนท มะโนเมอืง กรรมการ 

13. นางสาวฉัตราภรณ กาว ี กรรมการ   

14. นายภาสกร แหงศักดิ์ศรี กรรมการ 

15. นายอานนท ผัดแปง กรรมการ 

16. นายธรีพงศ เตชาต ิ กรรมการ 

17. นายทววีัฒน หนักแนน กรรมการ 

18. นายธนะโชค สันตสวัสดิ ์ กรรมการ 

19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการ 

20. นายอุดมศักดิ์ ปญญาอนิทร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

21. นางชลธชิา ชัยสุวรรณ ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

- 
 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 
สภาคณาจารยและขาราชการรับรองรายงานประชุมฉบับน้ีแลว 

ในการประชุม คร้ังท่ี 7/2564 วันท่ี 20 ตุลาคม 2564 
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ผูเขารวมประชุม 

1. นางสาวกัลยกร สุสงิโสด ตัวแทนจากพนักงานราชการ 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.0๐  น. 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

กลาวเปดการประชุมและดําเนนิการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม เรื่อง ผลการเลอืกกรรมการสภาคณาจารย

และขาราชการมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม แทนตําแหนงท่ีวาง พ.ศ. 2564 
 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย

และขาราชการมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม แทนตําแหนงที่วาง พ.ศ. 2564 โดยกลาวตอนรับกรรมการสภา

คณาจารยและขาราชการที่ไดดํารงตําแหนงกรรมการใหมจํานวนสองทาน ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 

2564 ใหทราบ ไดแก 

 ประเภทคณาจารยประจําที่เลอืกจากคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีคอื  

   อาจารย ดร.กมล  สนทิธรรม 

 ประเภทคณาจารยประจําที่เลอืกจากวทิยาลัยแมฮองสอน คอื  

   อาจารย ดร.กฤต พันธุปญญา 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

1.2 ความคืบหนาเรื่องการแกไขเงินเดอืนเหลื่อมล้ํา รอยละ 8 ของขาราชการ 

ในสถาบันอุดมศึกษา และความคืบหนาการจัดทํา พ.ร.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความคืบหนาเรื่องการแกไขเงินเดือนเหลื่อมล้ํา รอยละ 8 ของขาราชการ 

ในสถาบันอุดมศึกษา และความคืบหนาการจัดทํา พ.ร.บ. พนักงานมหาวิทยาลัย โดยในวันที่ 31 

สงิหาคม ๒๕๖๔ ไดมกีารรวมประชุมหารอืระหวาง ผศ.ดร.เชษฐา  ทรัพยเย็น ประธานที่ปรึกษา ทปสท.,  

น.สพ.สถิตย  อรุณแสง ประธาน ทป.สท., ผศ.จิตเจริญ  ศรขวัญ กรรมการ ก.พ.อ., ผศ.วิริยะ ศิริชานนท 

รองประธาน ชขอท. และ ผศ.ปยนาถ  ศรีสมเพ็ชร ประธาน ปครป. กับผูชวยรัฐมนตรี รมว.อว.             

(ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย) และที่ปรึกษา รมว.อว. ณ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ซึ่งเครือขาย ทปสท., 
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ชขอท., ปอมท. ทําหนังสือยื่นนายกรัฐมนตรี กลางเดือนกันยายน โดยจะมีผูชวยรัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรีประสานให เนื้อหาแบงเปน 1) เยียวยาตั้งแต 31 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ พ.ร.บ. 

ระเบียบขาราชการพลเรือนฯ ฉบับที่ 5 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประมาณเมษายน 2562) โดย

แบงจายเปน 5 ครั้ง และ 2) ปรับฐานเงินเดือนและเยียวยาตั้งแตวันที่ พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพล

เรือนฯ ฉบับที่ 5 มีผลบังคับใช (ประมาณ เมษายน 2562) เปนตนไป โดยครอบคลุมทั้งสายวิชาการ

และสายสนับสนุน หลังจากนัน้มคีวามคบืหนาอยางไมเปนทางการวาเรื่องไดถึงเลขาคณะรัฐมนตรี และ

ไดทําหนังสือขอความคิดเห็นไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ แตหนวยงานที่เกี่ยวของไดตอบกลับคัดคาน

การปรับขึ้น รอยละ 8 ทาง ก.พ.อ. จึงตองนํากลับมาพิจารณาใหม แตทั้งนี้ก็ยืนยันวาจะยังดําเนินการ

ตอไป ในสวนของที่ประชุม ทปสท. ไดหารอืกันวาจะทําหนังสอืยื่นตรงไปยังนายกรัฐมนตรี 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

1.3 ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ วธิกีาร และเง่ือนไขการเลื่อนคาจางของ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนคาจางของ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยไดมีมต ิ

ออกประกาศดังกลาว โดยประกาศมีเนื้อหาเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจากเดิม ดังนี้ “การเลื่อนคาจางให

พนักงานมหาวิทยาลัยแตละคนในแตละครั้ง ใหเลื่อนไดไมเกินอัตราคาจางขั้นสูงของตําแหนงนั้น” เปน 

“การเลื่อนคาจางใหพนักงานมหาวิทยาลัยแตละคนในแตละครั้ง หากผูนั้นไดรับคาจางขั้นสูงของ

ประเภทและตําแหนงหรือระดับที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นดํารงอยูแลว ในการพิจารณาเลื่อนคาจาง 

ใหผูนัน้ไดรับคาจางสูงกวาขั้นสูงของตําแหนงหรือระดับที่ดํารงอยู โดยใหไปอาศัยรับคาจางในตําแหนง

หรือระดับถัดไปอีกตําแหนงหนึ่ง หรือระดับหนึ่งของแตละประเภทตําแหนง ตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม วาดวย อัตราคาจาง คาตอบแทน และเงินประจําตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2564 ขอ 6” โดยบังคับใชตัง้แตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เปนตนไป 

ทั้งนี้ไดมีการทักทวงในขอ 5 การเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยจากเดิมที่ใหเลื่อนปละครั้ง 

ควรเปนปละ 2 ครั้ง เชนเดียวกับขาราชการ เนื่องจากมีการประเมิน 2 ครั้ง ในสวนนี้ประธานสภา

คณาจารยและขาราชการไดนําไปทักทวงแลวซึ่งทางมหาวิทยาลัยรับไปศึกษาเพิ่มเติมและอาจจะมีการ

ปรับแกตอไป และการทักทวงในขอ 16 พนักงานมหาวทิยาลัยผูใดไดรับคาจางถึงระดับอัตราคาจางขั้น

สูงของตําแหนงนั้น หากผูนั้นไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่นและคาจางที่ไดรับอยูนั้นตํ่ากวาคาจางขั้น

สูงของตําแหนงที่ไดรับแตงตัง้ใหมนัน้ ใหอธกิารบดสีั่งเลื่อนคาจางใหผูนั้นเปนกรณีพิเศษไดโดยใหนําผล

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครั้งหลังสุดมาใชในการพิจารณาเลื่อนคาจาง

ดังกลาว โดยใหเลื่อนคาจางตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้น ไดรับคําตอบจากทาง
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มหาวิทยาลัยวาคาจางที่ผูใดไดรับการเลื่อนในกรณีนี้จะเปนวงเงินตางหากที่นอกเหนือจากที่จัดสรรไป

ยังแตละหนวยงาน 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

1.4 แผนการพลกิโฉมของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม มหาวทิยาลัยแหงการพัฒนา

ทองถ่ินตลอดชวีติ (University of Lifelong Community Development) ระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ แผนการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยแหงการ

พัฒนาทองถิ่นตลอดชีวติ (University of Lifelong Community Development) ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 

2570 ซึ่งทางมหาวทิยาลัยไดดําเนนิการจัดทําเรยีบรอยแลว 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

2.1 รายงานการประชุมคร้ังที่ 5/2564 วันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการแจงรายงาน

การประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 5/2564 วันที่ 21 กรกฎาคม 

2564 เพื่อนําเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมรายละเอียดตามเอกสารรายงานการ

ประชุม  
 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

แกไขคําผิดในหนาที่ 23 บรรทัดที่ 31 จาก “ความคนืหนา” เปน “ความคบืหนา” 
 

มตท่ีิประชุม 

รับรองรายงานการประชุมโดยแกไขตามขอเสนอแนะ 

 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องสบืเน่ือง 
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3.1 รายงานผลการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทของบุคลากรกับการพัฒนา  

  มหาวทิยาลัยในยุคการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันดานเทคโนโลยี 

  ไทยแลนด 4.0 (Disruptive Technology Thailand 4.0) 
 

อาจารย ดร.กันยารัตน  รินศรี ผูจัดทําโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย ขาราชการ และ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2564 แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัด

ประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทของบุคลากรกับการพัฒนา มหาวิทยาลัยในยุคการเปลี่ยนแปลงอยาง

ฉับพลันดานเทคโนโลยี ไทยแลนด 4.0 (Disruptive Technology Thailand 4.0) ที่จัดเสร็จสิ้นไปอยาง

เรียบรอย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 นั้น ซึ่งประสบความสําเร็จเกินกวาที่คาดหมายไว โดยมี

ผูเขารวมประชุมผานระบบออนไลน ในรูปแบบ VDO CONFERENCE ทั้งจากบุคลากรภายในและ

บุคคลภายนอกเกนิกวา 200 คน และไดผลตอบรับที่ดี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กลาวขอบคุณ

ความรวมมอืจากกรรมการทุกทานที่ไดรวมกันจัดการประชุมในครั้งนี้ ทําใหไดผลสําเร็จเกนิคาด 
 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) ในสวนการลงทะเบียนเขารวมประชุม ซึ่งไดตรวจสอบและปรากฏวามีรายชื่อผูที่

ลงทะเบียนซ้ํา ทั้งนี้ไดทําการตัดลายช่ือที่ซ้ําออกเหลือจํานวนผูลงทะเบียน 246 คน โดยเปนบุคลากร

ภายใน จํานวน 192 คน และบุคคลภายนอกจาก 22 สถาบัน จํานวน 54 คน 

2) ในสวนของเกียรติบัตรที่ออกใหกับผูที่ไดทําการประเมินการจัดประชุม ไดออกไป

จํานวน 465 ใบ ดังนั้นตองตรวจสอบวามีเกียรติบัตรที่มีรายช่ือซ้ําซอน หรือไมอยางไรเพื่อจะไดทราบ

จํานวนผูที่เขารวมประชุมที่แทจรงิ เนื่องจากผูเขารวมประชุมบางคนไมไดลงทะเบยีน 

3) ในสวนของสถานที่การดําเนินการจัดไดมีการโยกยายจากหองประชุมสะลวง ช้ัน 2

อาคารอํานวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม มาเปน หองประชุมเอื้อง

สายสองแสง ช้ัน 3 อาคารสํานักดจิิทัลเพื่อการศึกษา ซึ่งมีความเสถียรของระบบอินเทอรเน็ต และการ

จัดกลองเพื่อเผยแพรภาพที่พรอมกวา ในสวนการประชาสัมพันธไดจัดทําภาพอินโฟกราฟฟค และ

เผยแพรไปยังชองทางโซเชียลมีเดียตางๆ นอกเหนือจากการประชาสัมพันธภายในผานระบบสารบัญ

อเิล็กทรอนกิส และการขออนุเคราะหประชาสัมพันธผานทางหนาเว็บไซตของมหาวทิยาลัย 

4) การควบคุมกลอง และการดูแลเรื่องระบบเสียง ไมโครโฟน ยังติดขัดในบางชวงเปน

ประสบการณในการปรับปรุงใหดขีึ้นในการจัดคราวตอไป 

5) การจัดสัมมนาในครั้งนี้ถือวาเปนรูปแบบที่คอนขางใหม มีผูใหความสนใจมาขอ

คําปรกึษารูปแบบการจัดที่มกีารประเมินหลังจากการประชุมสัมมนาและออกใบเกียรติบัตรออนไลนให

ไดรับในทันท ี

6) จากขอเสนอที่ไดจากแบบประเมินของผูเขารวมประชุมบางทานสามารถนําไปเปน

หัวขอการอบรม ในลักษณะ Non – Degree ซึ่งสามารถรวบรวมนําเสนอใหกับมหาวิทยาลัย หรือ
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หนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาวสามารถนําไปดําเนนิการเชิงรุกได ตัวอยางเชน เรื่องสุขภาพจิตของ

นักศกึษา ซึ่งสวนนี้นาจะเกี่ยวของกับทางกองพัฒนานักศึกษา มอบหมายให อาจารยกิตตินันท หอมฟุง 

และอาจารย ดร.กันยารัตน  รินศรี แยกกลุมประเด็นที่นาสนใจ และนํามาพิจารณารวมกันเพื่อแบงเปน

สวนที่เราสามารถดําเนนิการตอเองได หรอืจัดทําเปนขอเสนอแนะไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

7) ประเด็นการสื่อสารขององคกร อุปกรณการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน

ออนไลนที่รองรับกับสถานการณระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งนักศึกษา อาจารย และ

บุคลากร เปนอกีประเด็นที่สําคัญที่ควรสะทอนไปยังมหาวทิยาลัย 

8) สภาคณาจารยและขาราชการควรนําไปจัดทําตอเปนงานกึ่งการวิจัย เชน สอบถาม

บุคลากรสายวิชาการเกี่ยวกับความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน และสายสนับสนุน 

เกี่ยวกับการปฏบิัตงิานผานรูปแบบออนไลน วามปีญหาอยางไร มคีวามตองการการสนับสนุนชวยเหลือ

อยางไรบาง 

9) สภาคณาจารยและขาราชการควรนําปญหาที่ไดจากการสังเคราะหจากการเสวนาใน

ภายบายมาประชุมระดมความคิดวามหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนการดําเนินการสวนใด และจัด

อภิปรายเปนการภายใน รวบรวมเพื่อนําเสนอมหาวทิยาลัยตอไป 

10) มอบหมาย อาจารย ดร.กันยารัตน รินศรี และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา ทองบุญนาค 

รวบรวมเขยีนปญหาและอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหาในครัง้ตอไปจากกรรมการดําเนินงานแตละฝาย 

11) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และทีมเลขานุการชวยกันตรวจสอบคํา และ

คําศัพทตางๆ ในรายงานใหถูกตองและเปนคําในเชิงวชิาการ 

12) ในสวนสถิติ และการอภิปรายผลมอบหมายให อาจารย ดร.กมล  สนิทธรรม 

ตรวจสอบใหถูกตองตามหลัก 

13) แตละฝายตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในสวนของตนเอง 
 

มตท่ีิประชุม 

เห็นชอบใหดําเนนิการตามขอเสนอแนะ 

 

3.2 ความคืบหนาการดําเนินการคณะอนุกรรมการจัดทําผลงาน 

  ทางวชิาการของบุคลากรท้ังสายวชิาการและสายสนับสนุน 
 

 3.2.1 สรุปผลการสํารวจปญหาอุปสรรคในการเขาสูตําแหนงท่ีสูงขึ้น  

 ของพนักงานมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน 
   
อาจารย ดร.สุดารัตน  แสงแกว ประธานอนุกรรมการจัดทําโพล นําเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับสรุปผล

การสํารวจปญหาอุปสรรคในการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน                   

ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดทําโพลฯ ไดดําเนินการสํารวจ และจัดทําสรุปผลการสํารวจปญหาอุปสรรคใน
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การเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เรียบรอยแลว จึงนําเสนอกรรมการ

เพื่อพจิารณา รายละเอยีดตามเอกสารหมายเลข 3.2 
 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) ขอใหมกีารสรุปอภิปรายเพิ่มเตมิในแตละตาราง 

2) มอบหมาย อาจารย ดร.กมล  สนิทธรรม ชวยดูในสวนสถิติและการอภิปรายใน

รูปแบบที่ถูกตอง 
 

มตท่ีิประชุม 

เห็นชอบใหปรับแกตามขอเสนอแนะ 

 

3.3 ความคืบหนาการดําเนินการคณะอนุกรรมการการศึกษาขอบังคับ ระเบยีบ 

ประกาศของมหาวทิยาลัย 
 

 ผูชวยศาสตราจารยชัยรัตน  นทีประสิทธิพร ประธานอนุกรรมการการศึกษา ระเบียบ ประกาศ

มหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมทราบความคืบหนาการดําเนินการคณะอนุกรรมการการศึกษาขอบังคับ 

ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย สืบเนื่องจากที่สภาคณาจารยและขาราชการ ในคราวประชุมครั้งที่ 

4/2564 เมื่อวันที่ 16 มถิุนายน 2564 เห็นควรมีอนุกรรมการชุดหลักที่ศึกษาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

นั้น จึงขอแจงความคืบหนาในการดําเนินการศึกษาวางขอบเขต และประเด็นการศึกษาใหทราบ โดยไดแบง

การศึกษา ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย เปน 4 ฝายหลัก โดยใหผูที่มีความถนัดในประเด็นที่เกี่ยวของกับ

ฝายนัน้ๆ หาขอมูลเพิ่มเติมในแตละฝายที่แบงไปแลวนัน้ มคีวามคบืหนาดังนี้ 

1) ดานกฎระเบียบงานบุคคล การเขาสูตําแหนง การเลื่อนขัน้  

   ไดพบประเด็นหนังสอืแจงเวยีนการเปดรับสมัครเขาสูตําแหนงหัวหนางาน ซึ่งไดสอบถาม

ไปยังกองบริหารงานบุคคลและไดรับคําตอบที่มีขอจํากัดในสวนคุณสมบัติของผูสมัครที่ทําใหบุคลากรที่

มีคุณสมบัตินาจะสมัครไดแตไมสามารถสมัครไดเนื่องจากกองบริหารงานบุคคลแจงวาตองมี

ประสบการณในตําแหนงบริหารอยางนอย 1 ป ซึ่งตามระเบยีบที่เกี่ยวของไมไดระบุขอจํากัดนี้ไว 

2) ดานการเงินการคลัง การเบกิจาย เงินเดอืน ภาษ ีสวัสดกิาร  

   ยังอยูระหวางการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ แตทั้งนี้กองคลังควรมีการจัดทําคูมือเพื่อ

เปนแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และมีตัวอยางที่สามารถนํามาใชเบิกได เชน หากกองคลังยึดรูปแบบ

ใบเสร็จตามหลักเกณฑของขาราชการ แตปญหาคือเมื่อบุคลากรนําไปขอใหโรงพยาบาลแกไขใหเปนไป

ตามแบบฟอรมดังกลาว แตทางโรงพยาบาลไมสามารถแกไขใหไดเนื่องจากมีแบบฟอรมของทาง

โรงพยาบาลเอง ดังนั้นจึงไมสามารถนํามาเบิกได และมีขอสงสัยเกี่ยวกับพนักงานราชการวาสามารถ
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เบิกสวัสดิการของมหาวิทยาลัยโดยเบิกจากงบอุดหนุนกอนเดียวกับที่ จัดสรรไวใหกับพนักงาน

มหาวทิยาลัยเบกิหรอืไม 

3) ดานวชิาการ อาจารย นักศกึษา ในสวนนี้พจิารณาวายังไมเรงดวน 

4) ดานการบรหิารทั่วไป การจัดตัง้หนวยงาน หัวหนาหนวยงาน  

ในประเด็นของกรรมการสภามหาวทิยาลัยจากคณาจารยประจํามีคุณสมบัติคอนขางสูง 

จึงทําใหคนที่มีความรูความสามารถแตคุณสมบัติไมเปนไปตามเกณฑเสียสิทธิ์ในการสมัครเปน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับการเขาสูตําแหนงคณบดี ควรใช

วิธีการเลือกตั้งเหมือนที่เคยใชมากอนหนานี้ แตปจจุบันใชวิธีการสรรหาโดยการแตงตั้งคณะกรรมการ

สรรหา จํานวน 7 คน เปนผูเลือก และไมมีการประเมินผลการดําเนินการบริหารตามที่ไดเสนอ

วสิัยทัศนไว 
 

ท่ีประชุมรวมกันพจิารณาและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการฝากประธานอนุกรรมการฯ จับประเด็นให

ชัดเจนและแยกตรงกับงานของมหาวทิยาลัย 4 ดาน 

2) พิจารณาวาแตละประเด็นเกี่ยวของกับกฎหมายอะไรบาง โดยอางอิงกฎหมายฉบับ

ใหญกอน และมขีอไหน เกี่ยวของอยางไร 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบความคืบหนาการดําเนินการคณะอนุกรรมการการศึกษาขอบังคับ ระเบียบ 

ประกาศของมหาวทิยาลัย และคณะอนุกรรมการฯ ดําเนนิการตามขอเสนอแนะ 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 
 

4.๑ พจิารณา ระดมความคิดการแตงตั้งรองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ประธานที่ประชุม 

เสนอที่ประชุมรวมกัน ระดมความคดิ เสนอรายช่ือแตงตัง้รองประธานสภาคณาจารยและขาราชการอีก

หนึ่งทานจากสายวิชาการ และที่ประชุมเสนอให อาจารยตุลยนุสรญ  สุภาษา เปนรองประธานสภา

คณาจารยและขาราชการจากสายวิชาการ 
 

มตท่ีิประชุม 

เห็นชอบใหอาจารยตุลยนุสรญ  สุภาษา เปนรองประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

จากสายวชิาการ 

. 
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ระเบยีบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

- ไมม ี-  

 

ระเบยีบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ 

6.1 การปรับปรุงรูปกรรมการในหนาเว็บไซตของสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

วาที่รอยตรอีานนท  มะโนเมอืง ประธานอนุกรรมการกิจกรรมสัมพันธและเครือขาย แจงขอรูป

จากกรรมการทานใหม และกรรมการที่ตองการเปลี่ยนรูปตนเองที่หนาเว็บไซตของสภาคณาจารยและ

ขาราชการ  
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 

 

6.2 เสนอวาระระดมความคิด 
 

อาจารยกิตตินันท  หอมฟุง นําเสนอที่ประชุมหารือเกี่ยวกับวาระระดมความคิดวาควรให

กรรมการแตละทานนําประเด็นเรื่องราวของทางคณะหนวยงานที่ตนสังกัดมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คดิเห็นในการประชุม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ไดแจงใหทราบ

เบื้องตนวาขอใหมเีอกสารประกอบหัวขอการอภิปรายระดมความคิด และขอใหจัดสงหัวขอมาลวงหนา

กอน เพื่อที่ทุกคนจะไดเตรยีมขอมูลมาอภิปรายรวมกัน 
 

มตท่ีิประชุม 

เห็นชอบ 

 

6.3 กําหนดการประชุมสภาคณาจารยและขาราชการคร้ังตอไป 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา  ทองบุญนาค กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและ

ขาราชการ นําเสนอที่ประชุมรวมกันกําหนดการประชุม โดยเบื้องตนไดกําหนดใหจัดการประชุมในทุก

วันพุธที่ 2 ของเดือน ซึ่งในการประชุมครั้งตอไป คือวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ซึ่งเปนวันหยุดราชการ 

ดังนัน้การประชุมครัง้ตอไปที่ประชุมรวมกันพจิารณาจึงกําหนดเปนวันที่ 6 ตุลาคม 2564 
 

มตท่ีิประชุม 

รับทราบ 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  ครัง้ที่ 6/๒๕๖4 วันพุธท่ี 8 กันยายน ๒๕๖4 

 

เลกิประชุมเวลา  ๑6.3๐  น. 

 

ชลธชิา  ชัยสุวรรณ 

(นางชลธิชา   ชัยสุวรรณ) 

ผูชวยเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

 

กาญจนา  ทองบุญนาค 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญจนา   ทองบุญนาค) 

กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารยและขาราชการ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


